

คู่มือออนไลน์

(25 กรกฎาคม 2557)

โดย ชรรมาธิปติ

ถามว่ากู้เงินธนาคารได้มั๊ย ตอบว่าได้ แต่จะมีปัญหาฟ้องร้องกันในอนาคต

สวัสดิ์ครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สักคำนี้เป็นคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า “จิวพร”

ก่อนที่จะพยากรณ์ดวงชะตาของคุณจิวพร ผมขอเรียนท่านผู้อ่านว่า สิ่งสำคัญของการพยากรณ์ดวงชะตาให้ถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุดก็คือ วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด หรือที่เรียกว่า เวลาตกฟาก และจังหวัดที่เกิด ควรจะถูกต้อง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด

เวลาเกิดที่ผิดพลาด อาจจะทำให้เรื่องราวของชีวิตที่ผมจะพยากรณ์เปลี่ยนแปลงจนผิดเพี้ยนไปเลยก็ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากเวลาเกิดจะเป็นตัวกำหนด “ลัคนา”

กรณีของคุณ “จิวพร” ซึ่งเกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 แต่เนื่องจากเวลาที่ให้มาเป็นเวลาประมาณการ ผมจึงขอเลือกเวลาตรงกลางคือ เวลา 10.00 น. นครศรีธรรมราช ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเยอรมัน

ดังนั้น ในกรณีที่เวลาเกิดผิดพลาดก็มีโอกาสที่คำพยากรณ์จะเพี้ยนไปได้ ก็ขอให้คุณจิวพรรับทราบตามนี้ด้วยนะครับ

ดวงชะตาของคุณจิวพร เป็นดวงที่ต้องต่อสู้ชีวิตมากโขอยู่ เพราะอุปสรรคในชีวิตค่อนข้างมาก ต้องลองผิดลองถูกหลายต่อหลายหนกว่าจะพบความสำเร็จ เนื่องจากโยคร้ายเสดสาดิ ซึ่งกำลังแสดงผลอยู่ขณะนี้ด้วย โดยเฉพาะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา

ชีวิตคู่ของคุณจิวพรไม่สู้จะดีนัก อาจจะต้องผ่านการมีคู่มากกว่าหนึ่งคน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคุณเป็นคนคือ มั่นใจในตัวเองสูง จิตใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย พุดจาโพงผาง จนบางครั้งอาจจะขัดหูคนฟังบ้าง จึงขอแนะนำให้ปรับตัวในเรื่องเหล่านี้ จะทำให้ชีวิตราบรื่นดีขึ้น

คำถามแรก อยากทราบความเป็นไปได้เรื่องเงินลงทุน ว่าสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้หรือไม่

ดวงชะตาของคุณเกี่ยวกับเรื่องงานไม่สู้จะดีมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 แล้ว แต่ก็มีบางช่วงที่ดวงดาวให้คุณ และ บางช่วงที่ไม่ค่อยดี ผมจึงขอพยากรณ์แบ่งเป็นช่วงๆดังนี้

ตั้งแต่ช่วงนี้ ถึงปลายเดือนสิงหาคม 2557 เป็นช่วงที่ดีช่วงหนึ่งที่มีโอกาสประสบความสำเร็จจากการริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน

แต่ก็ยังมีการติดขัดอยู่บ้างเพราะดาวจรขัดขวาง ถ้าไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ก็น่าจะเป็นประมาณ กลางเดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นไป แต่ต้องทำให้สำเร็จก่อนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557

ไม่เช่นนั้นก็อาจจะมีปัญหาติดขัดได้

ไม่ทราบว่าการขอกู้เงินแบงค์ที่ขยนี้ เป็นการเอาบ้านไปจำนองหรือเปล่าครับ

แต่ก็ขอบอกนะครับว่า การกู้แบงค์ที่ขยนี้ อาจสร้างปัญหาเดือดร้อนให้แก่คุณในอนาคตได้ และอาจจะไปถึงการฟ้องร้องคดีความ ก็ขอให้ระมัดระวังในการลงทุนก็แล้วกัน

ถ้าให้ผมแนะนำ ผมขอแนะนำว่าไม่ควรจะกู้เงินธนาคาร และลงทุนในช่วงนี้ สถานการณ์ข้างหน้า ดูไม่ค่อยโปร่งใสสำหรับคุณ

คำถามที่สอง สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้หรือไม่

ต้องขอพูดตรงๆว่า ดวงดาวของคุณไม่เอื้อให้คุณเป็นเจ้าของกิจการเอง เพราะลูกน้องของคุณไม่ค่อยดี อาจจะทรยศหักหลังคุณได้ หรือ อย่างดีก็คือ จี้เกียจ ไม่ค่อยช่วยส่งเสริมการหารายได้ให้เจ้านาย

สรุปก็คือ ถ้ามีทางเลือก ก็ควรจะทำงานกินเงินเดือนเป็นลูกจ้างเขาจะดีกว่าครับ

คำถามที่สาม ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ว่าควรปฏิบัติ หรือ ทำอย่างไร ถ้าหากต้องการให้ประสบผล ตามที่ต้องการ เพราะอ่านที่ไหนๆก็เห็นว่าพื้นดวงของตัวเองไม่ดี เคยคิดล้มเลิกความตั้งใจ เพราะมีคนทัก เรื่องดวงว่า ทำไม่ได้ดี

ผมจะไม่ขอพูดการดูดวงของคุณกับหมอดูคนอื่น หรือ จากการที่คุณอ่านจากหนังสือใดๆก็ตาม เพราะต่างคนต่างก็มีอาจารย์ มีตำราของตัวเอง ผิดพลาด หรือ ถูกต้อง คือสิ่งที่คู่กับมนุษย์เสมอ ไม่มีใคร ทำอะไรถูกต้องตลอด หรือ ทำอะไรผิดตลอด

แต่เมื่อคุณจิรพร ให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ผมก็จะขอพยากรณ์ตามตำราแบบโหราศาสตร์ภารตะ ซึ่งแตกต่างไปจากโหราศาสตร์ไทยอยู่พอสมควร

ดวงชะตามีอุปสรรค เพราะ โยคเสตชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ขณะนี้จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากคุณเป็นคนมั่นใจตัวเองมาก กล้าได้กล้าเสีย แต่ดวงเดิมไม่เข้มแข็ง การเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย มากเกินไป ก็เป็นช่องทางที่นำไปสู่ความเสียหายหนักๆได้ ให้ระวังครับ

ขอแนะนำให้หมั่นทำบุญ ทำกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส ปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ เพราะดูท่าว่าคุณจะ ไม่ค่อยทำบุญทำกุศล หรือ เข้าวัดเข้าวาทำไหร่นักนะครับ

